



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิลาลาด อำเภอสีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑ / ๒๐๑๓

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิลาลาด

ตามที่ โรงพยาบาลสิลาลาด ได้กำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน และให้มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : MOIT ๑๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และให้นำผลรายงานขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน นั้น

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิลาลาด ได้กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามประเด็นข้อ ๑ - ๕ พบว่า ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงพยาบาลสิลาลาด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิลาลาดทุกคน ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ อย่างเคร่งครัด ขอสรุปผลการกำกับ ติดตาม พอสังเขป ดังนี้

๑. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้บริหารโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิลาลาด) ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยให้บุคลากรของโรงพยาบาลสิลาลาดทุกคน ถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ไม่ให้มีการเรียกรับ ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลสิลาลาด ได้ถวายพรปีใหม่โดยใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสิลาลาด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ประการใด

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการการเงินและบัญชี และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสิลาลาด ได้ดำเนินการเรื่องการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงิน และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค

๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บุคลากรโรงพยาบาลสิลาลาด ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการว่าด้วยเรื่อง มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตการดังกล่าว

๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการ สวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลศีลาลาด ไม่มีกองทุนสวัสดิการภายในโรงพยาบาล จึงไม่ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการในเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป



นางสาว)เข็มศา คำคุณ(
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯต่อไป



(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบและอนุมัติ



(นายธนา คลองงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด